

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมสารนิเทศ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://info.mfa.go.th/page">https://info.mfa.go.th/page</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องที่ได้รับทางระบบ MMOS และเอกสารประกอบ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	<ol style="list-style-type: none"> <li>การตรวจสอบรายการเอกสารโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทางระบบ MMOS</li> <li>การพิมพ์รายชื่อผู้ยื่นคำร้องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง</li> <li>การมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบถึงผลกระทบหากกระทำการทุจริต</li> </ol>
เจ้าหน้าที่นัดสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องใหม่ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์	<ol style="list-style-type: none"> <li>การสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและเจ้าหน้าที่</li> <li>การพิมพ์รายชื่อและข้อมูลของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบ โดยภายหลังการสัมภาษณ์ให้แยกเป็น ๒ บัญชี คือผู้ยื่นคำร้องที่ผ่านการสัมภาษณ์และไม่ผ่านการสัมภาษณ์ พร้อมเหตุผลที่ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยในขั้นนี้ไม่มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์</li> <li>การมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบถึงผลกระทบหากกระทำการทุจริต</li> </ol>

<p>ผู้สื่อข่าวที่คำร้องได้รับการอนุมัติ เดินทางเข้า ปทท. และติดต่อกรมสารนิเทศ เพื่อขอรับหนังสือรับรอง 3 ฉบับ ถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมประชาสัมพันธ์ และกรมการจัดหางาน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการออกหนังสือรับรอง</p>	<p>๑. กรมสารนิเทศส่งรายชื่อ สื่อมวลชนต่างประเทศให้หน่วยงาน ความมั่นคง ๒ แห่ง (กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาลและสำนักข่าวกรอง แห่งชาติ) ตรวจสอบเป็นประจำทุก สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม โดยหากตรวจสอบเสร็จแล้วจะแจ้ง ผลให้กรมสารนิเทศทราบ กรมฯ จะดำเนินการออกหนังสือ รับรอง ๓ ฉบับ ถึงสำนักงานตรวจ คนเข้าเมือง กรมประชาสัมพันธ์ และกรมการจัดหางานตามขั้นตอน ทั้งนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีสื่อมวลชน ต่างประเทศรายใดไม่ได้รับหนังสือ รับรองจากกรมสารนิเทศ กระทรวง การต่างประเทศ</p> <p>๒. การมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรับทราบถึงผลกระทบ หากกระทำการทุจริต</p>
--	----------------	--	---